

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2006

## THÔNG BÁO

### *về chính sách đối xử bình đẳng đối với người lao động*

Chính sách của Công ty cổ phần truyền thông VietnamNet (VNN Jsc.) đảm bảo không có sự phân biệt đối xử trong những người lao động của công ty. Người lao động trong công ty sẽ không bị phân biệt đối xử vì chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, lứa tuổi, tầng lớp xã hội, quê quán, thương tật, quan hệ chính trị hay tình trạng hôn nhân, gia đình. VNN Jsc. cam kết ngăn chặn và khắc phục sự phân biệt đối xử bất hợp pháp trong các hoạt động, qui trình và chính sách trong lĩnh vực nhân sự.

Chính sách không phân biệt đối xử thể hiện trong tất cả các chương trình, quyết định và quy trình quản lý bao gồm tuyển dụng và thuê nhân công, điều chuyển, đào tạo và phát triển nghề nghiệp, đề bạt, khen thưởng và kỷ luật. Tất cả nhân viên của Công ty đều được tạo các cơ hội bình đẳng để cạnh tranh trong môi trường công bằng và thẳng thắn. Các vị trí lãnh đạo của VNN Jsc. sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thi hành và phát triển các kế hoạch và mục tiêu vì sự bình đẳng.

Tất cả các nhân viên của công ty đã và sẽ được đào tạo để đảm bảo họ nhận thức được nghĩa vụ phải ủng hộ cho một môi trường làm việc không có các hành vi phân biệt đối xử. Những người quản lý và lãnh đạo sẽ đánh giá thái độ của cá nhân trong việc đáp ứng các yêu cầu về đối xử bình đẳng. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các chính sách và hành động của công ty đều công bằng, hợp lý và không bị ảnh hưởng bởi sự phân biệt đối xử. Mục đích chung của chúng tôi là duy trì một môi trường không phân biệt đối xử và đảm bảo cho luật pháp cũng như những chính sách trong thi hành luật pháp có hiệu lực.

Tại VNN Jsc, chính sách tạo cơ hội bình đẳng cho nhân viên và việc quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả không tách rời và cũng không phải là những vấn đề đối ngược mà hỗ trợ lẫn nhau và có quan hệ toàn diện với nhau trong việc hoàn thành nhiệm vụ của công ty. Sự thành công của chính sách tạo sự bình đẳng trong các cơ hội cho nhân viên sẽ góp phần trong sự thành công chung của Công ty.

**Nơi nhận:**

-Các bộ phận trong Cty  
-Lưu VT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(đã ký)

**Nguyễn Anh Tuấn**